

Số: /BC-UBND

Lai Châu, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

**Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022;
phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023**

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2022

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh

Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng (TĐKT) ; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT.... Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa 13 khối thi đua của tỉnh nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; đăng ký các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với Thủ tướng Chính phủ, Cụm thi đua 7 tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, sơ, tổng kết phong trào thi đua yêu nước.

Hội đồng TĐKT tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương thuộc các khối thi đua căn cứ vào kế hoạch công tác và kế hoạch kiểm tra để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các khối thi đua triển khai nhiệm vụ công tác TĐKT theo đúng kế hoạch; tham dự và chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc khối thi đua. Chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2022.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua của tỉnh

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Hội đồng TĐKT tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh kịp thời, đảm bảo.

Năm 2022, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh ban hành 13 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng (*Có phụ lục 1 kèm theo*).

3. Hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp

Hội đồng TĐKT tỉnh tiếp tục hoạt động ổn định và hiệu quả. Các đồng chí thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh đã làm tốt việc tư vấn về công tác TĐKT, tham gia ý kiến và đề xuất nội dung, biện pháp cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức phát động phong trào thi đua; thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tổ chức, chỉ đạo, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; thẩm định thành tích, xét chọn các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng theo quy định, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT; tham gia ý kiến đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; tham gia các phiên họp xét khen thưởng theo quy định; góp ý vào các Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng, quy định các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh...

Năm 2022, Hội đồng TĐKT tỉnh đã tổ chức 02 phiên họp trong đó 02 phiên họp xét khen thưởng thường xuyên, khen chuyên đề năm 2022 và khen ngành giáo dục tỉnh Lai Châu năm học 2021-2022; thảo luận, tham gia góp ý vào các văn bản hoạt động của Hội đồng, các quy định về thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh; quyết định những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác TĐKT năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó Hội đồng TĐKT các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành tỉnh hoạt động nền nếp và hiệu quả; phát huy tốt vai trò của mình trong tham mưu, tư vấn cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác TĐKT.

4. Hoạt động của Khối, Cụm thi đua

4.1. Kết quả hoạt động Cụm thi đua 07 tỉnh

Năm 2022, tỉnh Lai Châu thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của một đơn vị thành viên trong Cụm thi đua 07 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc; tham gia ý kiến đối với các văn bản của Cụm và thực hiện chế độ thông tin báo cáo đúng thời gian quy định.

4.2. Kết quả hoạt động Khối thi đua trên địa bàn tỉnh

Các Khối thi đua đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2022 trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực; xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc, chế độ họp, chế độ báo cáo, tiêu chí thi đua, xây dựng, xây dựng thang bảng điểm, chấm điểm, bình xét, suy tôn...; tổ chức Hội nghị sơ kết; thảo luận và thống nhất kế hoạch hoạt động của Khối, bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, điều chỉnh quy chế hoạt động của Khối cho phù hợp với thực tiễn. Tổ chức tổng kết công tác TĐKT, bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng năm 2022 bảo đảm tính công khai, dân chủ, đúng thành tích. Việc xét tặng Cờ thi đua của tỉnh, Cờ thi đua của Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, theo đúng thẩm quyền và phạm vi mức độ ảnh hưởng của thành tích đạt được.

5. Sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Nhân dân trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã phối hợp trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động và ngành dọc cấp trên phát động; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia và gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức đoàn thể, hội vững mạnh.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Hội đồng TĐKT các cấp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

II. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

1. Phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 gắn với chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh với chủ đề “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022”.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai, tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị mình, bám sát phương châm hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp”, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững, một số kết quả đáng ghi nhận, nổi bật:

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 ước đạt 9,0%, vượt kế hoạch (kế hoạch 7,7%); Tổng thu ngân sách địa phương đạt 11.919,74 tỷ đồng, vượt 58% so với dự toán Trung ương giao, vượt 52% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 15% so với năm 2021, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.262 tỷ đồng, vượt 16% so với dự toán Trung ương giao, vượt 0,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9,4% so với năm 2021.

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 9,0%, vượt kế hoạch (kế hoạch 7,7%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,3 triệu đồng, vượt kế hoạch 0,4 triệu đồng, tăng 3,9 triệu đồng so với năm 2021.

- Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, cơ bản đảm bảo mùa vụ, tổng sản lượng lương thực có hạt vượt kế hoạch 1.500 tấn, trồng rừng mới vượt 49,6% kế hoạch, trồng chè mới vượt 3,7% kế hoạch, trồng cây ăn quả vượt 97,2% kế hoạch, đặc biệt tập trung chỉ đạo phát triển mạnh một số cây trồng có giá trị cao như dổi, quế, chanh leo...; trong năm UBND tỉnh cho phép 50 nhà đầu tư vào khảo sát đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, trong đó tập trung vào trồng rừng, trồng dược liệu quý (đặc biệt là Sâm Lai Châu tại một số huyện như: Mường Tè, Sìn Hồ, Tam Đường, Phong Thổ,...).

- Sản xuất công nghiệp có mức tăng khá, vượt 3,3% kế hoạch, tăng 14,7% so với năm 2021, đã có thêm 16 dự án hoàn thành phát điện tiếp tục góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Công tác xoá đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Năm 2022 mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 3,7%, riêng các huyện nghèo giảm 5,0%, vượt kế hoạch

(kế hoạch lần lượt 3,1%; 4,8%). Giải quyết việc làm cho 8.863 lao động, vượt kế hoạch (kế hoạch 8.030 lao động); đào tạo nghề cho 8.972 lao động.

- Xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2022, duy trì 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời tập trung chỉ đạo nâng cao bình quân tiêu chí/xã đạt 12,5 (theo bộ tiêu chí mới). Quan tâm phát triển sản phẩm OCOP, trong năm đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đánh giá phân hạng 02 sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao của tỉnh, chọn được 52 sản phẩm, lũy kế toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP.

- Du lịch có nhiều khởi sắc, phục hồi mạnh sau đại dịch, tổng lượt khách du lịch tăng cao, vượt 55,5% kế hoạch. Đã tổ chức thành công nhiều sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút khách du lịch đến với Lai Châu như: Tuần du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022, các giải thể thao cấp quốc gia... Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 1,5% kế hoạch; doanh thu vận tải vượt 5,8% kế hoạch.

- Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt cao 99,23%, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện, năm 2022 toàn tỉnh có 192 trường đạt chuẩn quốc gia (Công nhận mới trong năm là 15 trường), đạt tỷ lệ 57,8%, vượt 1,2% KH, tăng 5,2% so với năm 2021. Triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động chăm lo đời sống vật chất 21 và tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh được quan tâm, dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không có ca tử vong, qua đó tạo điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 94 xã (công nhận mới năm 2022 là 3 xã), nâng tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế lên 88,7%; 12,3 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ giảm sinh 0,78‰ (KH 0,40‰) vượt kế hoạch.

- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, đã huy động các lực lượng chức năng đánh sập các hầm, lò khai thác trái phép khoáng sản, khởi tố các vụ việc vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường.

- Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đạt được kết quả tích cực: Việc xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được nâng cao; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả,

tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn toàn tỉnh đạt trên 99,9%; cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh từng bước chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngăn ngừa tình trạng trục lợi từ chính sách.

- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp được quan tâm sát sao; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới, số dự án thu hút mới đều tăng so với năm trước, cấp đăng ký thành lập mới 165 doanh nghiệp, vượt 10% so với kế hoạch; thành lập mới 47 hợp tác xã, vượt 88% so với kế hoạch. Quyết định chủ trương đầu tư 20 dự án, tăng 06 dự án so năm 2021. Đã tổ chức thành công Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022, giới thiệu quảng bá tiềm năng, lợi thế của cây Sâm và các sản phẩm từ Sâm đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 (Techfest Việt Nam tại Lai Châu) nhằm kết nối, thu hút nguồn lực để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

- Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2022. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống, thu 22 nhập cho người dân.

- Tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; tổ chức thành công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022; phá thành công nhiều chuyên án cho vay lãi nặng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn; các sai phạm, vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm 17 người chết, 36 người bị thương (giảm 16 vụ, giảm 10 người chết, giảm 24 người bị thương)..

- Các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh thực hiện theo Đề án mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiều tổ chức, đại sứ quán quan tâm đến làm việc và tìm hiểu, khảo sát tại tỉnh; hoạt động cửa khẩu được mở cửa trở lại.

2. Phong trào thi đua chuyên đề

2.1. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Phong trào thi đua tiếp tục được được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả trong phạm vi toàn tỉnh. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án nông thôn mới gắn với du lịch; ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ¹. Triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới và về những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay theo bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, số xã đạt 19 tiêu chí 39 xã; số xã đạt từ 15-18 tiêu chí 20 xã; số xã đạt từ 10-14 tiêu chí 35 xã; không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước Chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng phong trào “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 và ban hành Kế hoạch số 2216/KH-UBND ngày 28/6/2022 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 với nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể. Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đã ban hành Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 (Hướng dẫn số 119/HD-HDTĐKT ngày 6/10/2022).

2.2. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Phong trào thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Các huyện, thành phố đề ra các nội dung, giải pháp giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và có những chương trình, hoạt động cụ thể hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về các cơ chế, chính sách giảm nghèo được các cơ quan truyền thông quan tâm đẩy mạnh. Các ngành tiếp tục thực hiện tốt các

¹ Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022; Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 01/8/2022; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 923/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022; Kế hoạch bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 01/8/2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 01/8/2022.

chính sách, dự án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thông qua việc thực hiện phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 cho các đơn vị và các huyện, thành phố; các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân; chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, hộ mới thoát nghèo như: Vay vốn tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục - đào tạo; chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Kết quả các đối tượng chính sách cơ bản được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội². Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh tăng cường đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua có hiệu quả.

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng phong trào “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 và ban hành Kế hoạch số 2282/KH-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 với nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể. Hội đồng TĐKT tỉnh ban hành Hướng dẫn về việc khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 (Hướng dẫn số 118/HD-HĐTĐKT ngày 6/10/2022).

2.3. Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

Năm 2022, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu cơ bản đã được kiểm soát, nên mặc dù còn một số khó khăn nhưng các hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, dịch vụ đã phục hồi, do đó phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển” tiếp tục có những bước phát triển mới. Tỉnh Lai Châu đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công khai, minh bạch, bình đẳng để thu hút đầu tư; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo. Thành lập và duy trì hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng

² Trao hơn 71 nghìn suất quà với tổng kinh phí 22.304,4 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán; chúc thọ 358 người người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; phân bổ 548,19 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 8.448 hộ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 với 3.517 suất quà, trị giá 2.012,9 triệu đồng; Tặng quà dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu cho 418 trẻ em với số tiền 213,8 triệu đồng; hỗ trợ 60 triệu đồng cho 30 gia đình có trẻ em bị chết và mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ 2.053 trẻ em mắc tim bẩm sinh với số tiền là 734,190 triệu đồng; hỗ trợ khám, phẫu thuật, ăn, đi lại cho 463 trẻ em khuyết tật với số tiền 281 triệu đồng; trao tặng 783 suất quà cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 364,4 triệu đồng; tặng 305 suất học bổng cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn có thành tích tốt trong học tập với số tiền là 267,5 triệu đồng...

mắc các dự án ngoài ngân sách nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, Tổ công tác liên ngành giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư các dự án ngoài ngân sách; tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đơn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo thủ tục, trình tự theo quy định. Chú trọng phát triển, nâng cao vai trò các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, trong năm đã thành lập Chi hội chèo Lai Châu, Hội doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Lai Châu. Ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022. Tổ chức gặp mặt doanh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh; tổ chức quảng bá, giới thiệu tiềm năng, ưu đãi và cơ chế chính sách của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong năm đã có 80 doanh nghiệp vào khảo sát, đề xuất phương án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022 có 165 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp lên 1821 doanh nghiệp, tăng 35 doanh nghiệp so với năm 2021, thành lập mới 47 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên toàn tỉnh lên 355.

2.4. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu, rộng trong phạm vi toàn tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo việc thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường Liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ. Các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo dựng môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả trong mọi cơ quan, tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức phát huy vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ, giao tiếp, ứng xử tận tình, thân thiện, vì người dân phục vụ; chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện nghiêm túc giờ làm việc tại cơ quan. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và nhận được sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Thực hiện Hướng dẫn số 544/HD-BTĐKT ngày 23/3/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ (*cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh*) đã ban hành Hướng dẫn số 31/HD-BTĐKT, ngày 25/03/2022 về việc hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức viên chức thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức sơ kết 3 năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân theo thẩm quyền. UBND tỉnh ban

hành báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hoá công sở”, đồng thời lựa chọn 50 tập thể, 182 cá nhân tiêu biểu xuất sắc tặng Bằng khen.

3. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các nhân điển hình tiên tiến

Công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh và các tập thể, cá nhân điển hình trong từng phong trào thi đua, những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các ngành, các cấp thường xuyên đưa tin, đăng tải các mô hình, cách làm hay và điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của ngành, địa phương trên các Trang thông tin, tạp chí của sở, ngành; Công an tỉnh hàng quý giới thiệu gương Người tốt, việc tốt để tuyên truyền; Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh đã sản xuất và phát sóng gần 6000 tin, bài, chuyên mục về các phong trào thi đua, trong đó có tuyên truyền về các tấm gương điển hình tiên tiến³...

Việc biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tổ chức Lễ biểu dương, thông qua hội nghị...: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và UBND tỉnh Lai Châu tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình 30a hỗ trợ 3 huyện nghèo của tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2009 – 2021 và 35 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo thuộc tỉnh Lai Châu tại Hội nghị; Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ và ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà” lần thứ V và tôn vinh 4 tập thể, 79 cá nhân, 04 hộ gia đình tiêu biểu năm 2022; Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hoạt động giao lưu Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và biểu dương 6 tập thể, 03 cá nhân tiêu biểu; Công an tỉnh tổ chức biểu dương khen thưởng lực lượng tham gia đấu tranh các chuyên án trên địa bàn tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viễn thông Lai Châu tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 190 học sinh tiêu biểu đại diện cho 150.000 học sinh các dân tộc trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm học 2021-2022...

³ Sản xuất và phát sóng 200 tin, bài, chuyên mục có nội dung tuyên truyền về phong trào “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; sản xuất và phát sóng gần 280 tin, bài, chuyên mục có nội dung tuyên truyền về phong trào “Lai Châu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; trên 90 tin, bài, chuyên mục có nội dung “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”; trên 5.000 tin, bài, chuyên mục về phong trào phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Từ kết quả của phong trào thi đua, nhiều mô hình mới, nhân tố mới được phổ biến, tuyên truyền và nhân rộng (*Danh sách các điển hình tiên tiến có phụ lục kèm theo*).

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG (*Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo*)

1. Khen thưởng cấp Nhà nước: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 15 tập thể, 36 cá nhân, trong đó khen thưởng cho người lao động trực tiếp 31 cá nhân, chiếm 86%, tăng 27% so với năm 2021 (*Năm 2021 cá nhân người lao động trực tiếp chiếm 59%*).

2. Khen thưởng cấp tỉnh: UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 880 tập thể, 3.320 cá nhân, hộ gia đình, trong đó: Khen thưởng cho tập thể nhỏ: 675 tập thể, chiếm 76,7%; cá nhân là người lao động trực tiếp 2.403 cá nhân, chiếm 72,4%.

IV. CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác kiểm tra, đôn đốc

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 19/01/2022 của Hội đồng TĐKT tỉnh về Kế hoạch kiểm tra công tác TĐKT năm 2022, Hội đồng TĐKT tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 05 đơn vị sở, ngành; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác TĐKT tại 08 phòng Giáo dục và Đào tạo và 52 đơn vị trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung việc thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”, “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xây dựng nông thôn mới”; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến... Qua kiểm tra, kịp thời giúp Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh nắm bắt tình hình tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Chính phủ, Bộ, ngành, UBND tỉnh về phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đồng thời, thông qua kiểm tra đã phối hợp, trao đổi và định hướng việc xây dựng phong trào thi đua, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến ở các sở, ngành, huyện, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Năm 2022 tỉnh Lai Châu không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến TĐKT.

2. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Năm 2022, Cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT tỉnh đã phối hợp với thành phố Lai Châu mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo các phòng, ban, thuộc huyện, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các xã, phường, thị trấn với 82 học viên.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh, các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống. Việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua có nhiều đổi mới, kịp thời hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và cụ thể hóa triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các hướng dẫn về công tác TĐKT đảm bảo kịp thời, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, tiêu chí để các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết để đạt hiệu quả cao nhất và đúng thời gian quy định. Các phong trào thi đua được phát động luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng cấp, từng ngành, với 43/44 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh giao, trong đó: Kinh tế tăng trưởng khá đạt 9%, vượt kế hoạch 1,3 điểm%, đứng thứ 5/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc và đứng thứ 27/63 tỉnh, thành trong cả nước; quan tâm, kịp thời nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, triển khai nhiều hoạt động nhằm tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư vào địa bàn; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học đều tăng so với năm học trước, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt cao. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tiếp tục quan tâm. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thành công tổ chức thành công Tuần du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 tại tỉnh và tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu... Những kết quả này đã củng cố thêm niềm tin của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tạo không khí phấn khởi, thi đua trong toàn tỉnh để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

2. Một số hạn chế

- Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội năm 2022 còn tồn tại một số hạn chế ở một số ngành, lĩnh vực: Hoạt động xuất nhập khẩu còn nhiều khó khăn; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước giảm 24% so với năm 2021; tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn đầu tư đạt thấp; Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, nhất là các dự án có phạm vi ảnh hưởng, diện tích thu hồi lớn...

- Việc phát hiện, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến tuy kịp thời nhưng công tác bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện để duy trì và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được tối đa nội lực, tiềm năng và sáng tạo của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; việc đề xuất, giới thiệu điển hình tiên tiến cho cơ quan truyền thông tuyên truyền còn ít; tỷ lệ khen thưởng cấp Nhà nước cho các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua còn thấp.

- Phong trào thi đua ở khối các doanh nghiệp còn có những hạn chế nhất định như: Số doanh nghiệp đăng ký tham gia các khối thi đua còn thấp so với số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn; một số doanh nghiệp có tên trong khối thi đua nhưng chưa tích cực tham gia các hoạt động của khối; một số doanh nghiệp là thành viên của khối thi đua nhưng không trình đề nghị khen thưởng cho người lao động của doanh nghiệp,...

2. Nguyên nhân của hạn chế

- Những tháng đầu năm dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, thời tiết diễn biến thất thường, xảy ra thiên tai đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và đời sống nhân dân; Một số nguồn vốn được Trung ương giao mượn, dẫn đến việc triển khai thực hiện tại địa phương còn chưa kịp thời; Một số quy định pháp luật về đất đai còn bất cập; xác minh nguồn gốc sử dụng đất đai ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn do tập quán sử dụng đất và các cơ sở dữ liệu về đất đai chưa được chuẩn hóa, đồng bộ nên khi thực hiện một số dự án còn gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng...

- Nhận thức về công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, chưa được quan tâm đúng mức; việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến chưa chủ động, chưa đồng đều ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các doanh nghiệp phải kiêm nhiệm nhiều công việc, trình độ, năng lực có mặt còn hạn chế, chưa dành được nhiều thời gian nghiên cứu để tham mưu công tác thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo đơn vị.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2023

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TĐKT NĂM 2023

1. Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/8/2021 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới công tác TĐKT theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt nam hội nhập và phát triển; thi đua thực hiện văn hóa công sở; nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư; thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và thi đua xây dựng nông thôn mới... gắn phong trào thi đua với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị...

Tích cực triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các địa phương đẩy mạnh quản lý hoạt động du lịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm du lịch. Mở rộng phát triển quan hệ giao lưu kinh tế thương mại, xuất nhập khẩu...

2. Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao hiệu quả thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh tạo động lực phát triển. Trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch; phát triển công nghiệp có lợi thế, nâng cao chất lượng, hiệu quả ngành công nghiệp; mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu hàng địa phương; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa giá trị, sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Huy động và sử dụng có

hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng dân số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại.

3. Về công tác TĐKT

- Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2024) và 20 năm chia tách và thành lập tỉnh (01/01/2004- 01/01/2024); đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua theo chuyên đề trên các lĩnh vực, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 04 phong trào thi đua trọng tâm: “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Lai Châu chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”...gắn thực hiện các phong trào thi đua với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Lai Châu đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”.

- Tổng kết phong trào đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2024) và 20 năm chia tách và thành lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2024).

- Đăng ký nội dung và các tiêu chí thi đua năm 2023 với Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương và Cụm Thi đua 07 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.

- Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; xây dựng kế hoạch về công tác TĐKT và nội dung phát động phong trào thi đua năm 2023; thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định và kịp thời, chú trọng phát hiện khen thưởng mô hình mới, nhân tố mới.

- Ban hành quy định công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực.

- Tham mưu cho Hội đồng TĐKT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tổ chức sơ, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh; trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

- Đẩy mạnh và phát huy hơn nữa kết quả hoạt động khối thi đua. Hướng dẫn, theo dõi các khối thi đua trong việc hoàn chỉnh, xây dựng quy chế hoạt động và bảng chấm điểm thi đua của Khối năm 2023.

- Tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát về công tác TĐKT, về hoạt động khối thi đua; về xây dựng phong trào thi đua, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến để làm cơ sở chấm điểm cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc các khối thi đua.

- Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các phong trào thi đua, bình xét khen thưởng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT.

4. Duy trì phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT; các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới, những thành tích đạt được trong các phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

5. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về công tác TĐKT để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai sâu rộng Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chú trọng khen thưởng theo chuyên đề, theo đợt, đợt xuất, quan tâm khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

6. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, trong đó trọng tâm là Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 làm bước đệm trước khi Luật có hiệu lực ban hành (*từ ngày 01/01/2024*). Chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT.

7. Thực hiện tốt nhiệm vụ của thành viên Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc năm 2023.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh Lai Châu./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT Trung ương;
- Vụ địa phương – BTĐKT Trung ương;
- TT Tỉnh ủy; (B/c)
- TT HĐND tỉnh; (B/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- UBND, Ban TĐKT các tỉnh trong CTĐ 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tổng Thanh Hải